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  นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทําหน้าท่ีประธาน ก่อนท่ีจะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความ
เดือดร้อนของประชาชนฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขต่อไป โดยใช้เวลาประมาณ 
๔๕ นาที จากนั้นได้เข้าสู่วาระ กระทู้ถามสด ซ่ึงในวันนี้ถูกบรรจุไว้ ๓ กระทู้ ดังนี้ 

  ๑. กระทู้ถามสด เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต้ังถามโดย ส.ส.ประสาท ตัน
ประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ต้ังกระทู้ได้สอบถามเก่ียวกับ
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นภัยธรรมชาติท่ีมีผลกระทบต่อ
ประชาชนท้ังโดยตรงและโดยอ้อม จากนั้น รมต.ศิริวัฒน์  ขจรประศาสตร์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้มาตอบชี้แจงแทน โดยกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจท้ังนี้ได้มีมาตรการ 
๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการป้องกัน ๒. ด้านการเตรียมความพร้อม ๓. ด้านการเผชิญเหตุ และ ๔. ด้านการฟ้ืนฟู 
โดยได้จัดทําแผนย่อยรองรับท้ัง ๔ มาตรการแล้วเพ่ือบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร ตลอดฤดูแล้งนี้ และได้ดําเนินการพัฒนาลุ่มน้ําต่าง ๆ ตามแผนท่ีกําหนดไว้ รวมท้ัง รมต.ได้สรุปผล
การดําเนินงานโครงการเข่ือนแม่วงศ์ ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ  

  ๒. กระทู้ถามสด เรื่อง ปัญหาการดําเนินโครงการรับจํานําข้าว ต้ังถามโดย ส.ส.วรงค์  เดชกิจ
วิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก ได้สอบถามเก่ียวกับการแก้ปัญหาการ
ทุจริตโครงการดังกล่าว จากนั้น รมต.ณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี โดยได้ชี้แจงว่าขณะนี้รัฐบาลกําลังดําเนินการตรวจสอบตามข้ันตอน ส่วนการดูแลรักษาคุณภาพ
ข้าวนั้นโดยหลักการแล้วรัฐบาลได้ให้ความสําคัญข้าวในโกดังเป็นอย่างดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการเก็บ
รักษาข้าว ซ่ึงดําเนินการพร้อม ๆ กับการระบายข้าวใหม่ ส่วนการแก้ปัญหาการทุจริตนั้น ขณะนี้รัฐบาลได้
ดําเนินการกับผู้กระทําความผิดแล้วหลายราย 

   ๓. การทุจริตโครงการรับจํานํามันสําปะหลังในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังถามโดย ส.ส.สนอง  
เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามการดําเนินการแก้ไข
ปัญหากรณีมีการตรวจพบการทุจริตโครงการรับจํานํามันสําปะหลังในพ้ืนท่ี จ.บุรีรัมย์ โดยเน้นในพ้ืนท่ีหนองก่ี 
ซ่ึงผู้ถามเชื่อว่าการหายไปของมันสําปะหลังน่าจะทําเป็นขบวนการ และสร้างความเสียหายต่องบประมาณ
รัฐบาล จากนั้น รมต.ณัฐวุฒิ  ไสยเก้ือ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจง 
แทน ได้อธิบายถึงมาตรการและแนวทางการดูแลแทรกแซงและสอดส่องต้ังแต่กระบวนการผลิต ถึง
กระบวนการด้านการตลาดมันสําปะหลังอย่างใกล้ชิด โดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการหลายคน ประกอบด้วยผู้แทน
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เกษตรกร ผู้แทนคลังสินค้า เจ้าหน้าท่ีตํารวจ และตัวแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และจากการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในลานมันพลายพาลโชค อ.เสิงสาง ส่วนใน
พ้ืนท่ี อ.หนองก่ี ตามท่ีผู้ต้ังกระทู้กล่าวถึงนั้นทางรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําลังดําเนินการตามข้ันตอน
กระบวนการยุติธรรม โดยการตรวจหากพบวามีผู้กระทําความผิดไม่ว่าระดับใดหรือมีอิทธิพลเพียงใด รมช.
เกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าจะได้ดําเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

  เม่ือจบวาระกระทู้ถามสดแล้วได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามท่ัวไปซ่ึงถูกบรรจุในระเบียบวาระ ๔ 
กระทู้ ดังนี้ 

  ๑. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค ต้ังถามโดย ส.ส.
สุนทรี  ชัยวิวัฒน์ ท้ังนี้ประธานแจ้งให้ท่ีผู้ตั้งกระทู้และประชุมทราบว่ารัฐมนตรีท่ีจะมาตอบชี้แจงติดภารกิจ จึง
ขอเลื่อนการถามตอบกระทู้ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

  ๒. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ติดตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําคลองหลังสวน 
ต้ังถามโดย ส.ส.ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดชุมพร โดยผู้ต้ัง
กระทู้กล่าวว่า เนื่องด้วยพ้ืนท่ีในเขตอําเภอหลังสวนหลายตําบล ได้แก่ ตําบลพ้อแดง ตําบลนาพญา ตําบลบ้าน
ควน และตําบลบางมะพร้าว ฯลฯ จังหวัดชุมพร ประสบปัญหาน้ําท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูมรสุม 
เนื่องจากมีอาณาเขตติดกับอ่าวไทย มีฝนตกเป็นปริมาณมากก่อให้เกิดปัญหาน้ําหลากเฉียบพลัน จากพ้ืนท่ีสูง
ลงสู่ท่ีราบซ่ึงเป็นบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินทํากินของประชาชนจํานวนมาก อีกท้ังยังประสบปัญหาดินไหล 
พ้ืนดินทรุดตัว และดินถล่ม ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ได้เกิดข้ึนเป็นเวลายาวนานหลายครั้งจนกลายเป็นปัญหาอุทกภัย
ซํ้าซาก ประชาชนในเขตอําเภอหลังสวนจึงได้มีการทําประชาคมเพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยได้จัดทําโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําคลองหลังสวนเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป จึงขอเรียนถามว่า 

  ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่ม
น้ําคลองหลังสวนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

  ๒. หากมีการพิจารณาและดําเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวแล้ว จะดําเนินการ
ได้ในปีงบประมาณใด ขอทราบรายละเอียด 

จากนั้น รมต.ศิริวัฒน์  ขจรประศาสตร์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจงว่าจาก
การศึกษาแผนการจัดการลุ่มน้ําในจังหวัดชุมพร พบว่าต้องสร้างเข่ือนใหญ่และจะต้องบริหารจัดการน้ํา ท้ังนี้
กรมชลประทานได้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสม  ศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ําและศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่วนมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยนั้น  ทางกระทรวงได้จัดทําโครงการต่างๆเช่น
ขุดลอกคลองหลังสวน ปรับปรุงคลองธรรมชาติเดิม ปรับปรุงคลองหลังสวน ขุดคลองผันน้ํา ก่อสร้างอาคาร
ระบายน้ํา ปรับปรุงคลองน้ํายาว ปรับปรุงคลองซัง และจะได้ศึกษาและดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ 
วัน 

  ๓. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การสํารวจและชดเชยท่ีดินและทรัพย์สินให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างฝายหัวนา ต้ังถามโดย ส.ส.ปวีณ  แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดศรีสะเกษ
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ได้สอบถามเรื่องกรมชลประทานได้รับงบประมาณดําเนินการก่อสร้างฝายหัวนา เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงปิดก้ัน
ลําน้ํามูล อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือถมลําน้ํามูล วงเงิน ๑๒๕ ล้าน
บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) ขณะนี้ได้ดําเนินการถมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการทดลองเก็บกักน้ํา อยู่
ท่ี ๑๑๑.๗ เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง จากความจุระดับกักเก็บน้ําอยู่ ท่ี  ๑๑๒ เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง แต่ขณะนี้การสํารวจผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายดังกล่าวยังไม่ได้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ จึงเกรงว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่เกษตรกร ดังนั้นควรเร่ง
ดําเนินการสํารวจและจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรก่อนท่ีจะมีการกักเก็บน้ําเต็มจํานวนความจุ จึงขอเรียน
ถามว่า 

  ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งรัดให้มีการสํารวจและชดเชยท่ีดินและทรัพย์สินให้แก่ผู้
ท่ีได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จเม่ือใด เพ่ือเกษตรกรผู้ใช้น้ําจะได้รับประโยชน์ในการเก็บกักน้ํา 

  ๒. ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกร
ไปแล้วหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

จากนั้น รมต.ศิริวัฒน์  ขจรประศาสตร์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า 
ค.ร.ม.มีมติตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓ ให้ดําเนินการโครงการฝายหัวนา รวมท้ังการแก้ไขปัญหาผลกระทบโดย
ได้ต้ังคณะอนุกรรมการสืบเสาะราคา ขณะนี้กําลังเร่งรัดตรวจสอบผลกระทบ และดําเนินการรังวัดท่ีดินเพ่ือ
ประเมินการการจ่ายค่าทดแทนต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เม่ือเสร็จสิ้นแล้วจะได้นําเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือดําเนินการจ่ายค่า
ทดแทนให้ประชาชน และจากข้อมูลท่ีได้รับและมีการวิเคราะห์แล้วปรากฏราคาทดแทนกลางโดยเฉลี่ยไร่ละ 
๔๐,๐๐๐ บาท และคณะอนุกรรมการสืบเสาะราคาจะได้ประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทน
ดังกล่าวต่อไป 

  ๔. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคกุฉินารายณ์ อําเภอกุฉินารายณ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ ต้ังถามโดย ส.ส.ประเสริฐ  บุญเรือง ท้ังนี้ประธานได้แจ้งให้ผู้ต้ังกระทู้ถามและท่ีประชุมทราบว่า
รัฐมนตรีติดภารกิจจึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ในวันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

                     เม่ือจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมต่อ โดยท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องท่ี
ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน ดังนี้ 

  ๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี...) พ.ศ... (โอนกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยใน
วันนี้ท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระ ๒ เรียงตามลําดับมาตรา และจะได้ลงมติในวาระ ๓ ว่าจะเห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีท้ังสิ้น ๙ มาตรา ไม่มีผู้เสนอคําแปรญัตติ แต่มี
กรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนความเห็น ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเป็นของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
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  เนื่องจากได้ปรากฏปัญหาจากการท่ีกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
มีภารกิจเก่ียวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ดูแล รักษา ส่งเสริมและทํานุบํารุงทรัพยากรป่าไม้ ท่ีซํ้าซ้อนกัน 
ประกอบกับภารกิจดังกล่าวได้ดําเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบบางส่วนท่ีทับซ้อนกันด้วย ทําให้เกิดปัญหาในการ
บริหารงาน โดยเฉพาะปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเป็นเหตุให้การบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม่อาจดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรโอนกรมทอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช และบรรดากิจการอํานาจ หน้าท่ี ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ตําแหน่งและอัตรากําลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้ 
พร้อมท้ังแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการในครั้งนี้จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  สําหรับการพิจารณาในวาระ ๒ นี้ กรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้อภิปรายอย่างเข้มข้นในมาตรา
ท่ีได้สงวนความเห็นไว้ คือมาตรา ๔ และ มาตรา ๖ ซ่ึงบัญญัติเรื่องการโอนบรรดาอํานาจ หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายและ มาตรา ๗ ซ่ึงบัญญัติเรื่องการแบ่งส่วนราชการของกรมป่าไม้ และก่อนท่ีท่ีประชุม
จะลงมติว่าเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยหรือกรรมาธิการวิสามัญ ประธานได้ขอเลื่อนการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวไปในการประชุมครั้งต่อไป และได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๔.๒๐ น. 

   


